



## รัฐบาลแดนมังกรหนุนมพล.ตั้งสถาบันขงจื้อ

รัฐบาลจีนทุ่มงบฯ 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ เปรมิตสถาบันขงจื้อในม.แม่ฟ้าหลวง เดินเครื่องอัพเกรดมาตรฐานภาษาจีน อธิการบดีวันชัยขานรับพร้อมหนุนเป็นสถาบันแห่งแรกคิวเข้มครุภาษาจีนลุยตัดริบบิ้นเปิดป้ายมิถุนายนนี้

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเซี่ยเหอเหมิน แห่งมณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดยดร.พานซือ มัว รองอธิการบดี ได้ร่วมหารือในการจัดตั้งสถาบันขงจื้อในมฟล.ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลจีน ทั้งนี้เนื่องจากทางรัฐบาลจีนเห็นว่ามฟล.มีพื้นฐานที่ดีทางด้านภาษาจีน โดยมีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรที่มีชื่อเสียงและสามารถที่จะสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน

ประกอบกับมฟล.เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเจริญเติบโตที่รวดเร็ว รวมทั้งชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเซี่ยเหอเหมินแห่งประเทศไทย ก็เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและจีน ทางรัฐบาลจีนโดยกระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งสถาบันขงจื้อในมฟล.ขึ้น

อธิการบดีมฟล. กล่าวด้วยว่า นอกจากสถาบันขงจื้อจะจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับบุคคลทั่วไปแล้ว บทบาทสำคัญอีกด้านคือการพัฒนาครูสอนภาษาจีนในไทย ซึ่งในเมืองไทยยังไม่มีสถาบันใดดำเนินการอย่างจริงจัง ดังนั้น มฟล.จะเป็นแห่งแรกที่จะดำเนินการด้านนี้ ทั้งนี้จากการหารือทางมหาวิทยาลัยเซี่ยเหอเหมินจะจัดส่งครูจีนมาช่วยสอน สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและบ

ประมาณในการจัดตั้งสถาบันเบื้องต้น 1 แสนเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้จะร่วมมือด้านกิจกรรมวัฒนธรรม เช่น การแพทย์แผนจีน การฝังเข็ม มฟล.ตั้งเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางภาษาจีน จึงเชื่อว่าสถาบันขงจื้อจะส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับมฟล.ได้ดี และความร่วมมือระหว่างมฟล.และมหาวิทยาลัยเซี่ยเหอเหมินจะทำให้เกิดการยอมรับและสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มประเทศเอเชียอาคเนย์ คาดว่าสถาบันดังกล่าวเปิดดำเนินการได้ในเดือนมิถุนายนนี้

ด้านดร.พาน ซือมัว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเซี่ยเหอเหมิน กล่าวว่า รัฐบาลจีนมีนโยบายที่จะจัดตั้งสถาบันขงจื้อ 100 แห่งในหลายประเทศทั่วโลก

โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นสถาบันที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับประชากรในประเทศนั้นๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการจัดตั้งไปแล้ว 10 กว่าแห่ง โดยในประเทศไทยได้จัดตั้งไปแล้วที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และจะจัดตั้งแห่งที่มฟล. เป็นแห่งที่สาม ซึ่งคิดว่าจะเป็นสถาบันที่อยู่ในระดับแนวหน้าอย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนเห็นว่าขณะนี้ภาษาจีนกลางมีความหลากหลาย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการสอนโดยชาวจีนโพ้นทะเล ทำให้เกิดปัญหา ดังนั้นจึงอยากจัดการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสนับสนุนให้เด็กได้เรียนภาษาจีนมากขึ้น พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้มากขึ้น ดังนั้นจึงส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยจีนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยไทยร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน